

ด่วนที่สุด

ที่ สต (ขม) ๐๐๐๒/ว ๑๒๗



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การชะลอยื่นบัญชีรายรับ รายจ่ายในการเลือกตั้ง

เรียน ปลัดเทศบาลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๔ กำหนดว่าภายใน ๙๐ วันนับจากวันเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครแต่ละคนยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) จึงขอความร่วมมือแจ้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ชะลอการมายื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการรับยื่นบัญชีรายรับ รายจ่ายในการเลือกตั้งในแต่ละอำเภอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงไกร พานตอกไม้)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

งานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๓๔๗ - ๘ ต่อ ๒

โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๓๔๖



ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Office of the Election Commission of Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ | PRESS RELEASE

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ข่าว ๒๒/๒๕๖๔ วันที่เผยแพร่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔

การชะลอยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม ๑,๔๖๑ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๖๔)

เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงขอความร่วมมือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาเทศบาลของจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน ชะลอการมายื่น บัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย ไปในทางที่ดีขึ้น อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการ ที่จะออกไปรับบริการรับยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งนอกพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จึงขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งติดตามข้อมูลข่าวสาร ต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444
“ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ”

